

“อธิบดีกอบชัย” นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ชม รง.สบู่อายใหญ่ ดัน SMEs เข้าตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าธุรกิจได้กว่า ๓๘๐ ล้านบาท

จ.สมุทรปราการ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานสถานประกอบการ บริษัท เอสทีเอส คอนซูมเมอร์โปรดักส์ จำกัด อ.พระประแดง ร่วมกับ นายเจตนิพัทธ์ รอดภัย เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นายวาทิ พีระวารานพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ กสอ. โดยมี นางสาวชุตินา ศิริเชาวนิชการ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งสรุปภาพรวมและเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ ภายใต้แบรนด์ คอสโมส แอนด์ ฮาร์โมนี (Cosmos & Harmony) และเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับ กสอ. มาแล้วหลายโครงการ รวมถึงโครงการยกระดับ SMEs สู่ Global ด้านการค้าออนไลน์ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง ๑.๒ ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๕ จากยอดขายทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาเพียง ๖ เดือนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังต่อยอดขยายธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ไปอีกกว่า ๑๐ ประเทศ รวมถึงเดินหน้านำวางแผนขยายตลาดบนแพลตฟอร์มด้านการตลาดออนไลน์ในอนาคต

ทั้งนี้ กสอ.ได้ดำเนินนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพความสามารถทางด้านการตลาดออนไลน์มาโดยตลอด เพื่อถ่ายทอดแนวคิดด้านการบริหารจัดการ ควบคุมให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าต่าง ๆ เกิดความสมดุล พร้อมช่วยลดปัญหาการสต็อกสินค้าและสินค้าล้นตลาด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเข้าตลาดในระดับสากล รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยในระยะ ๖ เดือนที่ผ่านมา กสอ. ได้มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไปแล้วกว่า ๔,๐๐๐ ราย ซึ่งสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า ๙ หมื่นราย สร้างมูลค่าทางธุรกิจได้กว่า ๓๘๐ ล้านบาท ### PR.DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว